

Trường liên cấp Newton: 15 năm qua đạt nhiều thành tích nổi bật

15:56 05/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, với nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật đã đạt được, Trường Liên cấp Newton tiếp tục hành trình vươn xa, góp phần khẳng định vị thế của giáo dục Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình.

Thành tích ấn tượng năm 2024

Trong hệ thống trường tư thục chất lượng cao tại Hà Nội, Trường liên cấp Newton nổi lên bởi bảng vàng thành tích ấn tượng, góp phần quan trọng tạo nên thứ hạng dẫn đầu của giáo dục tư thục cả nước và Hà Nội.



Tại kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) 2023 và 2024, với tổng số 17 huy chương, Trường Newton liên tiếp đứng đầu đoàn Việt Nam trong bảng tổng sắp huy chương. Trong kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2023, học sinh Newton xuất sắc đạt thành tích cao nhất toàn đoàn Việt

Nam với tấm huy chương Bạc. Tiếp đó, tại IJSO 2024, Trường Newton đóng góp 2 huy chương Bạc – sánh ngang thành tích của các trường THPT chuyên.

Để xứng đáng với tên gọi mà phụ huynh yêu mến trao tặng là trường “Quốc tế chuyên”, Trường Newton luôn chú trọng đầu tư phát triển giáo dục mũi nhọn. Với mô hình lớp tài năng, lớp sẵn học bổng, hàng năm, nhiều học sinh đỗ thủ khoa, Á khoa, đỗ cùng lúc nhiều trường chuyên danh tiếng đã quyết định tin tưởng theo học tại Newton. Ngoài chính sách học bổng hấp dẫn, Trường Newton còn đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, trao cơ hội để học sinh có điều kiện, cơ hội phát huy tối đa khả năng của mình.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, đồng thời thực hiện bài bản hơn trong chiến lược bồi dưỡng học sinh giỏi, đầu tháng 11/2024, Trường Newton chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo học sinh tài năng với Trường THPT chuyên Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội). Theo đó, Trường Newton sẽ phối hợp với Trường THPT chuyên Sư phạm xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi với các lớp tài năng, lớp sẵn học bổng. Chương trình sẽ do đội ngũ thầy cô có chuyên môn cao của Trường THPT chuyên Sư phạm trực tiếp giảng dạy và được thiết kế linh hoạt, đáp ứng nhu cầu, năng lực của từng lớp.

Luôn trân trọng tài năng của từng học sinh, đầu tháng 11/2024, Trường Tiểu học & THCS Newton 5 tổ chức hội thảo phát triển học sinh tài năng cùng đội ngũ chuyên gia giáo dục. Hoạt động này giúp ban giám hiệu, phụ huynh và đội ngũ chuyên gia được kết nối, trao đổi trực tiếp. Nhà trường cam kết sẽ thành lập tổ giáo viên phụ trách học sinh tài năng. Đây là đội ngũ có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết và có kỹ năng sư phạm phù hợp với chương trình tài năng để học sinh có cơ hội phát triển năng lực tốt nhất.

Mở rộng quan hệ quốc tế

Trong khuôn khổ hội nghị quốc tế thường niên 2024 diễn ra cuối tháng 12/2024 tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc), bà Lê Thị Bích Dung, Phó Chủ tịch HĐQT hệ thống Trường liên cấp Newton đã ký kết hợp tác giữa nhà trường với Liên minh dự bị đại học và Du học Trung Quốc (CCN). Sự kiện quan trọng này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược quốc tế hoá giáo dục của hệ thống Trường liên cấp Newton mà còn mở ra những cơ hội học tập đột phá cho học sinh nhà trường.



*Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao khen thưởng cho hệ thống Trường liên cấp
Newton*

Theo biên bản hợp tác, mỗi năm, CCN sẽ xây dựng chương trình phù hợp để đào tạo tiếng Trung cho học sinh THPT và hỗ trợ đào tạo cho giáo viên của toàn hệ thống. Không những vậy, học sinh Newton cũng có cơ hội nhận các suất học bổng toàn phần hoặc 50% - 100% học phí nếu đạt các điều kiện về điểm GPA và điểm tiếng Anh, tiếng Trung. Bên cạnh đó, CCN và Newton cũng thường xuyên tổ chức các chương trình trải nghiệm ngôn ngữ, văn hoá, tham quan hướng nghiệp tại các doanh nghiệp hàng đầu tại Trung Quốc.

Liên quan đến chương trình tiếng Trung, năm học 2023 - 2024, Trường Newton mở thêm chương trình tiếng Trung - ngoại ngữ 1. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, bảo đảm đầu ra như cam kết, đầu tháng 10/2024, nhà trường ký kết hợp đồng giảng dạy với Trung tâm tiếng Trung Thanh Mai HSK; từ đó cùng Trung tâm Thanh Mai HSK xây dựng, triển khai chương trình giảng dạy tiếng Trung chất lượng cao, phù hợp với chuẩn đầu ra quốc tế. Chương trình được thiết kế linh hoạt, đáp ứng nhu cầu và năng lực của từng học sinh, giúp các em được học hỏi, trau dồi tiếng Trung một cách hiệu quả nhất.

Trong 15 năm xây dựng và phát triển, hệ thống Trường liên cấp Newton đặt mục tiêu tạo lập môi

trường giáo dục hiện đại, tiên tiến vươn tầm quốc tế với mô hình trường “Quốc tế chuyên”. Newton cũng là đơn vị tiên phong trong việc triển khai chương trình giáo dục song ngữ quốc tế, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với tiêu chuẩn của những nền giáo dục hàng đầu thế giới; đạt và duy trì tiêu chuẩn kiểm định quốc tế Cognia.

Với những thành tích xuất sắc suốt 15 năm qua, Hệ thống Trường liên cấp Newton đã 6 lần vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 3 lần nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc của UBND TP. Hà Nội. Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định: “Newton là một trong những ngôi trường tiêu biểu cho việc phát triển bền bỉ và thành công của mô hình xã hội hóa trong đầu tư phát triển giáo dục tại Hà Nội. Những thành tích Trường Newton đạt được không chỉ ghi dấu ấn về đổi mới giáo dục mà còn tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hội nhập quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của ngành GD&ĐT Thủ đô”.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/truong-lien-cap-newton-15-nam-xay-dung-va-phat-trien>